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Helgi Sigurðsson setti fundinn. 

Fundarstjóri: Laufey Skúladóttir 

Ritari: Kolbrún Marvía Passaro 

 

❖ Formaður: Helgi Sigurðsson fór í gegnum skýrslu. 

 

❖ Skýrsla gjaldkera farið yfir af Magnúsi Helgasyni. 

 

❖ Félagsgjöld eru 2.900 kr. tillaga um að halda þeim óbreyttum. Tillaga 

Samþykkt. 

 

❖ Minningasjóður Rúnars Björnssonar. Helgi Sigurðsson tók til máls og afhenti 

styrki. 

3. flokkur karla í knattspyrnu vegna keppnisferðar kr. 100.000 

Pétur Rúnar Birgisson styrkur vegna kostnaðar við landsliðsferða kr. 50.000 

Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir styrkur vegna kostnaðar við landsliðsferðir kr. 

50.000 

 

❖ Kostning stjórnar, núverandi stjórn gaf kost á sér áfram. Sitjandi stjórn: 

Formaður: Sigurður Helgi Sigurðsson. 

Sitjandi stjórn: Magnús Helgason, Laufey Skúladóttir og Kolbrún Marvía 

Passaro. Tillaga samþykkt. 

Kostning varastjórnar:  

Tillaga að Jón Daníel Jónssyni, Ingibjörgu Huld Þórðardóttur og Gunnari Þór 

Gestssyni. Tillaga samþykkt. 

Kostning skoðunarmanna: 

Tillaga að Gunnari Sveinssyni og Bertínu Guðrúnu Rodriguez. Tillaga 

samþykkt. 

  

❖ Afhending viðurkenninga. 



Tilnefningar til íþróttamanns Tindastósl 2015 

 Knattspyrna: Bjarki Már Árnason og Sunna Björk Atladóttir 

 Skíðadeild: Birna María Sigurðardóttir 

 Frjálsíþróttadeild: Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir 

 Júdódeild: Þorgrímur Svavar Runólfsdóttir 

 Körfuknattleiksdeild: Ingvi Rafn Ingvarsson og Alexandra Ósk Guðjónsdóttir 

 Sunddeild: Rannveig Sigrún Stefánsdóttir og Hallmundur Ingi Hilmarsson 

❖ Stofnun nýrra deilda: 

         Júdódeild  Tillaga samþykkt 

         Bogfimideild  Tillaga samþykkt 

❖ Lagabreytingar: 

           Allar tillögur lagabreytinga voru samþykktar, sjá má tillögur lagabreytinga 

nánar í meðfylgjandi skjali aftast. 

❖ Önnur mál: 

Sigurjón Leifsson tók til máls.  

 Spurt hvort almenningsdeild verði lögð niður? en svo verður ekki.  

 Mun breyting verða á  prósentu úthlutun til deilda eftir að Júdódeild og 

Bogfimideild komu inn.  

 Mælt með því að við losuðum okkur við gömlu rútuna. 

 

Skúli Jónsson tók til máls. 

 spyr út í styrk sem kom árlega frá Sparisjóði Skagafjarðar sem nú er hættur, 

Helgi Sigurðsson og Magnús Helgason munu fara og ræða þessi mál við 

Arion Banka. 

 

 

Fundi slitið 

 

 

 

 

 


